

NĂM THỨ 62

THỨ BA

3

THÁNG 1-2023  
(12-12 năm Nhâm Dần)  
SỐ: 8729



# Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544  
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



### Thông điệp mùa xuân về



Thành phố Thái Bình rực rỡ đón chào năm mới.

Hòa chung vào tiến trình phát triển của đất nước, Thái Bình đang tiếp tục chặng đường mới vững bước đi lên, phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Cùng chung khát vọng của đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, qua nửa nhiệm kỳ đại hội

đảng, Thái Bình đã tạo được những điểm nhấn với những bước đi đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thái Bình đã có những quyết định tích cực tạo đột phá mở ra hướng

phát triển toàn diện và bền vững. Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tranh thủ thời cơ thuận lợi, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá trong nhiều năm liền; sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, chuyển dịch tích cực trong cơ cấu các ngành. Xây dựng nông thôn mới được thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Thành

công trong các lĩnh vực thời gian qua ở Thái Bình khẳng định niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ trương, hướng đi của tỉnh, sự lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền. Đó cũng chính là điểm tựa tạo quyết tâm, động lực đối với các tổ chức chính trị - xã hội, người dân và doanh nghiệp nhằm đưa Thái Bình theo kịp sự phát triển của các tỉnh, thành phố lân cận và của cả khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thực hiện khát vọng to lớn của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình, tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ cấu nền kinh tế và các ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiệu quả gắn với yêu cầu của thị trường. Việc cơ cấu lại các ngành công nghiệp theo hướng phát triển các ngành có hàm lượng kỹ thuật, khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, ít gây ô nhiễm môi trường; tập trung phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Nông nghiệp của tỉnh theo hướng khai thác lợi thế của từng địa phương để tạo ra sản phẩm, gia tăng sản lượng và tốc độ tăng trưởng, tạo ra các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trên cơ sở đó, các địa phương trong tỉnh sẽ đẩy mạnh các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với từng loại hình, trong đó kết hợp triển khai chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Đồng thời, chú trọng phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng kết hợp chuỗi giá trị nông sản với du lịch và ngành công nghiệp chế biến;

(Xem tiếp trang 3)

**DƯƠNG VĂN LÊ**

Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

### HUNG HÀ

■ 92,5% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa

■ 6.096 hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển kinh tế

Năm 2022, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình ở huyện Hưng Hà tiếp tục được duy trì, phát triển toàn diện. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 92,5%, tăng 0,8% so với năm 2021; dòng họ văn hóa đạt 63,9%; có 234/251 thôn, tổ dân phố được UBND huyện công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, 21 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 72/120 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... Các xã, thị trấn tổ chức được 65 giải thể thao; toàn huyện có 223 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên; tỷ lệ người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37,2%. Các địa phương thực hiện tốt việc huy động nguồn lực đầu tư xây

dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng tiêu chí nông thôn mới; việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước... được quan tâm chỉ đạo.

Năm 2023, huyện Hưng Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thực hiện tốt việc đăng ký, bình chọn các danh hiệu văn hóa, phấn đấu có trên 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 60% dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa, 75% trở lên xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế

(Xem tiếp trang 4)

**THANH THỦY**



Mô hình nuôi ếch của chị Nguyễn Thị Chuyên, thôn Khả Tân, xã Duyên Hải (Hưng Hà) cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

### Tổ chức "Tết sum vầy - xuân gắn kết" cho công nhân lao động



Các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Quỳnh Phụ trao quà cho công nhân Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh.

\* Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh (cụm công nghiệp An Ninh), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" năm 2023 và trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ và Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã trao 17 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh với tổng trị giá 16,6 triệu đồng; 364 suất quà trị giá 412,6 triệu đồng cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tết sum vầy là hoạt động được công đoàn các cấp tổ chức hàng năm mỗi dịp tết đến, xuân về nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động trong bối cảnh doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19, qua đó giúp người lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm.



Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao quà tết cho người lao động.

\* Tại Công ty TNHH May Hualida (khu công nghiệp Phúc Khánh), Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức chương trình "Tết sum vầy - xuân gắn kết" và trao quà tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

(Xem tiếp trang 4)

**NHÓM PHÓNG VIÊN**

### Lãng hoa Vũ Chính vào xuân

(Xem trang 2)



Dạ yến thảo là loại hoa được nhiều khách hàng lựa chọn chơi tết.

### HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ TÂN LẬP

## Điểm sáng trong các phong trào thi đua

(Xem trang 3)